



## GIỚI THIỆU CHUNG TỈNH BẾN TRE

Bến Tre là một trong mười ba tỉnh đồng bằng Tây Nam Bộ, nằm cuối nguồn sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên: 2.360km<sup>2</sup>, với đơn vị hành chính 01 thành phố và 08 huyện. Địa hình của Bến Tre bằng phẳng, bao phủ bởi một màu xanh của rừng dừa chiếm gần 1/2 diện tích dừa của cả nước và là rừng dừa lớn nhất thế giới với 70 nghìn ha và trên 30 nghìn ha vườn cây ăn trái, cùng với hệ thống sông rạch chằng chịt nhất Đồng bằng sông Cửu Long do được bao bọc bởi 4 dòng hạ lưu của sông Mêkông.

Nhìn từ trên cao xuống, Bến Tre có hình giẻ quạt, đầu nhọn nằm ở thượng nguồn, các nhánh sông lớn như hình nan quạt xoè rộng về phía đông. Phía bắc giáp tỉnh Tiền Giang, có ranh giới chung là sông Tiền, phía nam giáp tỉnh Trà Vinh, phía tây giáp tỉnh Vĩnh Long, có ranh giới chung là sông Cổ Chiên, phía đông giáp biển Đông, với chiều dài bờ biển là 65 km và được bồi đắp bởi 4 con sông lớn là sông Tiền, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên. Bến Tre được tạo thành từ 3 cù lao lớn là:

- Cù lao An Hóa gồm huyện Châu Thành và huyện Bình Đại;
- Cù lao Bảo gồm thành phố Bến Tre, huyện Giồng Trôm và huyện Ba Tri;
- Cù lao Minh gồm huyện Chợ Lách, huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Thạnh Phú.

Song song với giao thông thủy, ở Bến Tre, hệ thống giao thông đường bộ cũng có một vị trí rất đặc biệt. Thành phố Bến Tre cách Thành phố Hồ Chí Minh 86 km, cách Thành phố Cần Thơ 120 km. Hệ thống giao thông gồm: Quốc lộ 60 từ Tiền Giang đi qua thành phố Bến Tre sang tỉnh Trà Vinh đến Sóc Trăng, Quốc lộ 57 từ tỉnh Vĩnh Long đến xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre và ngoài ra còn hệ thống các Đường tỉnh như: 882; 883; 884; 885; 886 và 887 để lưu thông đến các huyện trên toàn tỉnh.

Cầu Rạch Miễu - công trình thế kỷ, là niềm mong ước của bao thế hệ người dân trong tỉnh - gói đầu lên hai bờ sông Tiền; cầu Hàm Luông nối liền cù lao Bảo, cù lao Minh; cầu Cổ Chiên kết nối 02 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh, giao thông thuận lợi. Từ đây, cùng với hệ thống cầu đường nội tỉnh, ba dải cù lao An Hóa - Bảo - Minh thông thương là điều kiện giúp cho những tiềm năng kinh tế - văn hoá - xã hội của Bến Tre được khơi dậy và phát triển mạnh mẽ trong phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai.

Bến Tre có một hệ thống di tích lịch sử văn hóa khá đa dạng và phong phú. Nhắc đến Bến Tre, cả nước ai ai cũng biết đến quê hương Đồng Khởi đã một thời kháng chiến anh dũng, đặc biệt với đội quân tóc dài khắc ghi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Bên cạnh đó, Bến Tre là quê hương và nơi yên nghỉ của nhiều danh nhân như: cụ Nguyễn Đình Chiểu, cụ Phan Văn Trị, cụ Phan Thanh Giản, cụ Võ Trường Toản, Lãnh Binh Thăng, cụ Lê Quang Quan (Tán Kế), cụ Trương Vĩnh Ký, Trung tướng Đồng Văn Cống, Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Phó Chủ tịch HĐNN Huỳnh Tấn Phát,... Với nhiều yếu tố tự nhiên kết hợp truyền thống văn hóa xứ dừa đã tạo cho vùng đất Bến Tre một tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú./.